

นิทรรศการ

ปีที่ 39 ฉบับที่ 133 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สำนักวิจัยฯ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรี

ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและเพื่อวิเคราะห์ผลของการกระจายอำนาจกับการพัฒนาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายทั้งนักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบต. สอบต. นักศึกษสาขาพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ท้องถิ่น) คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับวิทยากรที่จะมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ไมตรี จันทรา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.ณรงค์ บุญสุขขวัญ อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นในการสัมมนาเรื่องของนโยบายด้านการกระจายอำนาจ การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนอำนาจ วิกฤตหรือโอกาสของชุมชนต่อการกระจายอำนาจ และการกระจายอำนาจกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวโดยสำรองที่นั่ง 075377442 0862777414 รับจำนวนจำกัด



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

แบบสำรวจ “ มหาชัยโพลล์”
ปัญหาสุขภาพจิต ณ วันนีในสายตาประชาชน

จากข่าวสารบ้านเมืองในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าข่าวเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมมีมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลายในประเทศไทยขณะนี้ เป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่า จะไม่มีทางแก้ไขได้สำเร็จ การปราบปรามอย่างรุนแรงทั้งด้วยปืนของตำรวจและด้วยปากของนักการเมือง ไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติดที่แทรกแซงเข้าไปยังประชากรทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัย งานสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 358 คน สรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาของสถานการณ์ยาเสพติดของไทย ณ วันนี้

อันดับที่ 1 เพิ่มขึ้น เพราะ เจ้าหน้าที่บางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับละเลย	40.78 %
อันดับที่ 2 เหมือนเดิม เพราะ ยังคงมีปัญหารื่องยาเสพติดให้เห็นอยู่เรื่อยๆ	38.26 %
อันดับที่ 3 ลดลง เพราะ การปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	16.20 %
อันดับที่ 4 ไม่แน่ใจ เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตาม	4.76 %

ตอนที่ 2 ท่านคิดเห็นว่าการแพร่ระบาดของปัญหาสุขภาพจิตในภาคใดมีมากที่สุด

อันดับที่ 1 ภาคเหนือ	39.94%
อันดับที่ 2 ภาคใต้	30.18%
อันดับที่ 3 ภาคกลาง	16.20%
อันดับที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	13.68%

ตอนที่ 3 ท่านคิดว่าสาเหตุใด มีอิทธิพลต่อยาเสพติด

อันดับที่ 1 สังคม	29.06%
อันดับที่ 2 เพื่อนชวน อยากรู้ อยากรอง	24.30%
อันดับที่ 3 ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว	22.34%

ตอนที่ 4 ท่านคิดว่ายาเสพติดชนิดใดที่แพร่ระบาดมากที่สุดในปัจจุบัน

อันดับที่ 1 ยาบ้า	58.93%
อันดับที่ 2 กัญชา	19.55%
อันดับที่ 3 เฮโรอีน	18.43%
อันดับที่ 4 โทเคน	3.09%

ตอนที่ 5 ท่านคิดว่าสาเหตุการกลับมาของปัญหาสุขภาพจิตเกิดจากอะไร

อันดับที่ 1 ยังมีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ทำให้ปัญหาไม่ลดลง	33.26 %
อันดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐปราบปรามยาเสพติดไม่จริงจัง	31.00 %
อันดับที่ 3 บทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไม่รุนแรง ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต	17.87 %

ทำความดีถวายพ่อหลวง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง ครอบรอบ 84 พรรษา ในกิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล ไกลเข้ามาแล้วกับงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย "54 ปีที่เขามหาชัย ทศวรรษที่ 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 แต่ละคณะ แต่ละหน่วยงาน ต่างเตรียมความพร้อมกันอย่างขะมักเขม้น เพื่อให้การจัดงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

วันนี้มาโฟกัสที่กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล คณบดี เปิดเผยว่า ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ได้เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่สู่สายตาประชาชน ขณะนี้คณะได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีส่วนร่วมในการเร่งประชาสัมพันธ์กิจกรรม 54 ปีที่เขามหาชัยฯ อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ การจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

6-7 มกราคม กิจกรรมดีเจเยาวชนสำนึกรักษ์ท้องถิ่น ครั้งที่ 9 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินเป้าหมาย

7 มกราคม กิจกรรมบรรยายหัวข้อ "เพศศึกษาผ่านสื่อ" โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ วิทยากรประจำรายการ "ซูรักซูรส" ทางไทยทีวีสีช่อง 3 โดยในขณะนี้ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้าร่วมฟังอย่างล้นหลามถึง 700 คนเลยทีเดียว

8 มกราคม การแข่งขันปรุงอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้, โครงการลงทุนทำธุรกิจ "เราทำได้" และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

7-9 มกราคม ราชภัฏเทรดแฟร์ ซึ่งจะมีการออกร้านขายของ การแสดงบนเวทีและวงดนตรีต่าง ๆ ณ ลานราชพฤกษ์, ตลาดนัดหลักสูตร แนะนำการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เตรียมพร้อมกันขนาดนี้ วกจก.เขาจึงมั่นใจที่จะพูดว่า "เสียงตอบรับดี งาน 54 ปีที่เขามหาชัยฯ" ส่วนคณะและหน่วยงานอื่นๆ พร้อมเต็มร้อยหรือยังอย่าลืมมาเล่าสู่ กันฟัง

ศูนย์วัฒนธรรม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร (เพล) แต่พระภิกษุสงฆ์ในพิธีให้ทานไฟจำนวน 54 รูป ในวันที่ 9 มกราคม 2554 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้โดยรับปันโตใส่ภัตตาหาร หรือถวายปัจจัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม โทร. 191

กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "การพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 54 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม แม้จะใช้เวลาเตรียมการในระยะกระชั้นชิด แต่การเตรียมพร้อมงานต่างๆ กำลังลื่นไหล ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ลุล่วงกันทุกรูปแบบทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสารเจาะกลุ่มไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (ท้องถิ่น)

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ จาก จอห์น วานาเมคเกอร์ "การยิ้มแย้มและจับมือกัน ไม่สิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง แต่กลับทำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง" สวัสดีค่ะ